



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
28 พฤษภาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, thansetthakij, sentangsedtee, pineapplenewsagency)

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ระบุ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ หาพันธมิตรร่วมกันค้นคว้าและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้สำเร็จ เพื่อให้ระบบสาธารณสุขไทยครบถ้วนสมบูรณ์ จะทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จ ทั้งเรื่องการคัดกรอง เฝ้าระวัง การให้บริการผู้ป่วย การกักตัว และ วัคซีน ซึ่งจะเป็นวันสตอป ซอปปิ้ง มีทุกสิ่งที่ต้องการสำหรับโรคโควิด 19 ในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย)

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.สธ. รับมอบชุด PPE 500 ชุด จากคุณแคทลีน มาลินนท์ ผู้บริหารบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) และรับมอบบริการอินเทอร์เน็ต ไม่จำกัดการใช้งานและความเร็ว จาก บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการเครือข่าย Dtac มอบบริการอินเทอร์เน็ต ไม่จำกัดการใช้งานและความเร็ว เป็นเวลา 3 เดือน ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และอสม. ทั่วประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย)

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.สธ. กล่าวถึงด้านวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณจำนวนมากให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ หาพันธมิตรร่วมกันค้นคว้า และพัฒนาวัคซีนอย่างจริงจัง เพื่อให้ระบบสาธารณสุขไทยครบถ้วนสมบูรณ์

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า การเปิดโรงเรียนนานาชาติจะต้องถาม ปลัด สธ. จะมีการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

-นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัดสธ. กล่าวว่า ข้อมูลนี้ยังเป็นเพียงข้อเสนอ และยังไม่มีการสรุปใด ขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันเรื่องนี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น, สำนักข่าวอินโฟเควส, ข่าวหุ้น, nationweekend, bangkokbiznews, js100, thansetthakij, newtv, tnnthailand) ที่วีทูกช่อง

-เสนอข่าว นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงว่า ขณะนี้ตัวเลขผู้ป่วยในประเทศมีค่อนข้างน้อย ผู้ป่วยที่พบจำแนกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ 1. กลุ่มคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วเข้าสู่ Stat quarantine หากมีอาการจะพบในช่วง 14 วันที่กักตัวจะส่งเข้าระบบการรักษา 2.กลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยรายเดิม แนะนำให้ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะที่โดยสารรถสาธารณะ เหตุอาจมีผู้ติดเชื้อไม่มีอาการอยู่ในชุมชน ทางฝ่ายวิชาการมีข้อมูลสนับสนุนทำให้เชื่อว่าในประเทศไทย ยังมีผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือแสดงอาการน้อยหลงเหลืออยู่ก็จำนวนหนึ่ง ทำให้สธ.ยังต้องเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกต่อ ยกบทเรียนจีนเชื้อแพร่ในรถ 4.5 เมตร เช่นเดียวกับที่ร้านอาหาร ต้องพยายามให้คนนั่งห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร หรือติดฉากกั้น ป้องกันละอองฝอยน้ำลาย ยังไม่จำเป็นต้องขยายเวลากักโรค 14 วัน เนื่องจากทั่วโลกก็ใช้กำหนดระยะเวลานี้เป็นมาตรฐาน ขอให้ทำตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และขณะนี้รถไฟฟ้า BTS เริ่มทดลองให้บริการเดินรถแบบเปิดหน้าต่าง หลังพบปัญหาคนแออัดในชั่วโมงเร่งด่วน ส่วนของรถไฟฟ้า MRT ก็สามารทำได้ ใช้ระบบเดียวกับเครื่องบิน ดึงอากาศภายนอกเข้าไปในรถผ่านระบบ ส่วนกรณีประเทศเกาหลีได้พบการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จากศูนย์กระจายสินค้า ว่า โอกาสติดเชื้อต่ำมากจากการสั่งของออนไลน์ หากกังวลมาให้ทำความสะอาดก่อนเปิด

สื่อที่นำเสนอ : ทีวีช่อง 9,NBT,Thaipbs, thansetthakij

-เสนอข่าว กรมอนามัย ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ เขตวัฒนา กทม. พร้อมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สธ. แนะนำแนวทางสำหรับสถานศึกษาให้มีการประเมินความพร้อม 6 มิติ ก่อนเปิดเรียน เน้นครอบคลุมทุกมาตรการสำหรับการปฏิบัติตนของเด็ก พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนสำคัญในการป้องกันโรค โควิด19 เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, thaipbs, nantiontv)

-เสนอข่าว กรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยแนวทางให้บริการการแพทย์แผนไทย ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เพื่อป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 อนุญาตจ่ายยาสมุนไพร นวดรักษา ประคบสมุนไพร แต่ยังห้ามนวดหน้า อบไอน้ำสมุนไพร กำหนดต้องไม่เกิน 1 ชม./ครั้ง โดยต้องมีแพทย์แผนไทยวินิจฉัย ขณะนวดสุขภาพ-ศีรษะ-หน้าอบไอน้ำ ยังห้าม โดยเปิดให้ของคิ้วล่างหน้า ผู้เข้ารับบริการต้องงอคิ้วล่างหน้า สวมหน้ากากตลอด และต้องบันทึกการเข้าใช้บริการทุกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค เดินหน้ามาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง แนะนำประชาชนใช้ชีวิตวิถีปกติแบบใหม่ New Normal เลิก 10 พฤติกรรมเสี่ยงที่เคยชิน 1.ชยี่ตา -แคะจมูก 2.ถึงบ้านแล้วทิ้งตัวลงนอน ไม่อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที 3.หยิบจับสารพัดสิ่งแต่ไม่ล้างมือ 4.ไม่พกหน้ากากอนามัย- ผ้าและเจลล้างมือ 5.อยู่ใกล้กัน ล้อมวันระยะ ห่าง 1-2 เมตร 6.กอด หอมจับมือ สวมชิกรในครอบครัว 7.ป่วยแล้วไม่กักตัวเองอยู่กับบ้าน 8.ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น 9.กินอาหารที่ปรุงทิ้งไว้นานแล้ว /หรืออาหารปรุงไม่สุก (ลาบ ยำ ปลา) 10.ปาร์ตี้ สังสรรค์ กับเพื่อนฝูง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

ประเด็นข่าว

-ที่ศูนย์ EOC จ.นครราชสีมา นายอภิรักษ์ เผือกม่วง รอง ผวจ.นครราชสีมา พร้อมผู้แทน นพ.สจ.นครราชสีมา ร่วมชี้แจงมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ จ.นครราชสีมา สรุปได้ว่าไม่พบผู้ติดเชื้อมาเป็นเวลา 30 วันแล้ว ล่าสุดยกเลิกการปิดสถานที่เสี่ยง โรงแรมทุกประเภท เปิดดำเนินกิจการต่อไปตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป

มาตรการของ ศบค. และ หน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด ,มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์,บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา, siamsport , innnews, newtv, mthai, bbc, acnews js100, 77 kaoded, nationtv, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, sanook, thestandard, workpointnews, reuters, thaiquote, prachachat, sanook) ทีวีทุกช่อง

-เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์วันที่ 27 พ.ค.63 มีผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 9 ราย อยู่ในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ เป็นคนไทยที่กลับจากต่างประเทศ ผู้ป่วยสะสม 3,054 ราย รักษาหาย 2,931 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ยอดผู้เสียชีวิตรวม 57 ราย ในผู้ป่วยรายใหม่มี 2 ราย ที่กลับจากสหรัฐฯ เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักกันในState Quarantine ตรวจพบเชื้อในวันที่กำลังจะต้องเดินทางออก มีการหารือกันว่าไม่ใช่ว่าคนที่มาเจอเชื้อในวันที่ 13-14 ระหว่างกักโรค อาจจะต้องศึกษาย้อนหลังกลับไปในทฤษฎีการกักกันโรค 14 วัน อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการขยายระยะเฝ้าระวังโรค ส่วนผู้ป่วยชายที่มีอาชีพวนกลับมาจากประเทศกาตาร์ มีอาการไข้และจมูกไม่ได้กลิ่น เดินทางกลับมาเพียง 4 วันก็พบเชื้อแล้ว จึงมีการตั้งข้อสังเกตในเรื่องของอาชีพที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกันมาก สำหรับ แอปฯ ไทยชนะ ประชาชนส่วนใหญ่เช็กอินเวลาเข้าร้านค้า แต่ไม่เช็กเอาท์ ส่วนต่างมากกว่า 10 ล้านครั้งแล้ว ดีอีเอสเตรียมทำแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลด ช่วยแจ้งเตือนเช็กเอาท์ หากกลับมาบ้านแล้วก็เช็กเอาท์ได้ เตรียมเปิดตัววันที่ 28 พ.ค.63

-รัฐบาลญี่ปุ่น ได้เพิ่มรายชื่ออีก 11 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย อาร์เจนตินา แอฟริกาใต้ อัฟกานิสถาน บังกลาเทศ เอลซัลวาดอร์ กานา กินี เคอร์ กิสถาน ปากีสถาน และทาจิกิสถาน ห้ามประชาชนเดินทางเข้าญี่ปุ่นและไม่ให้ชาวญี่ปุ่นเดินทางไปยังประเทศเหล่านี้

-นายวิชาญ เครื่องงาม รองนายกฯ ให้สัมภาษณ์ภายหลัง เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเข้าพบฯ ได้เขียนบทความชื่นชมการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสของไทย ได้อธิบายเหตุผล การขยายเวลาประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2 ข้อ คือ 1.หากไม่ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก็จะต้องใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ ซึ่งไม่ได้ให้อำนาจกับรัฐบาลเลย และจะทำให้เกิดมาตรฐานใน 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย รัฐบาลจึงใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียว 2.การที่ผวจ.จะใช้อำนาจหน้าที่ในการดำเนินการใดๆ เช่น ปิดสถานที่ต่างๆ จะส่งผลกระทบต่อประเทศ อาจจะทำให้ประชาชนตกงานและขาดรายได้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินจะทำให้รัฐบาลสามารถเข้าไปเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้ และยังทำให้ผวจ.เกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่

-สภากาชาดไทย ได้จัดแคมเปญ "63 บาท สู้โควิด-19 ปี'63" รณรงค์ให้ประชาชนร่วมสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย ร่วมบริจาคเงิน 63 บาท เพื่อมอบชุดธารน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 และอาหารปรุงสุกจากครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ให้บริการประชาชนผ่านเหล่ากาชาดจังหวัด ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร หรือโอนเงินผ่านบัญชีธ.กสิกรไทย สาขาสำนักสลิสม ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" ประเภทบัญชี "กระแสรายวัน" เลขที่ 001-1-34567-0 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 08-7533-4841, 0-2256-4035 หรือ 1664 และ <https://www.redcrossfundraising.org>

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-เสนอข่าว เพชบุ๊ก Royal Thai Embassy, Riyadh โพสต์ข้อความ เกี่ยวกับการที่คนไทยใน กรุงริยาด ติดโควิด โดยระบุว่า มีคนไทยจากกรุงริยาดที่เดินทางกลับไทยวันที่25 พ.ค.563 และตรวจพบว่า ติดโควิด-19 ทั้งที่ก่อนเดินทางผลตรวจออกมาเป็นลบ โดยคาดว่า จะติดจากการแพร่เชื้อในมหาวิทยาลัยในริยาด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-เสนอข่าว ทำเนียบรัฐบาล เปิด “ตู้ สปน.เต็มสุข” คลายทุกข์ประชาชนช่วงโควิด-19 แพร่ระบาด ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขัง ก.พ. ภายใต้หลักการ “หยิบไปแต่พอดี ถ้ามีร่วมเต็มสุข”

สื่อที่นำเสนอ : ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยรัฐ

-กทท. ประชุมสรุปแผนการรับมือการจัดการแข่งขันกีฬา อาชีพในอนาคต ให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อนำไปเป็นข้อมูลให้ ศบค. ตัดสินใจปลดล็อกในระยะ 3 และ 4 ตามความเหมาะสมต่อไปเช่นเดียวกับข้อมูลที่คณะอนุกรรมการฝ่ายแพทย์เสนอไว้ก่อนหน้านี้หากมวยไทยจะกลับมาชกควรต้องกักตัว 21 วัน และตรวจร่างกายก่อนขึ้นเวที 15 วัน ก็จะได้ปรึกษากับผู้จัดแล้วนำข้อสรุปที่ได้นำเสนอกระทรวงสาธารณสุขในโอกาสเดียวกัน

สถานการณ์อื่นๆในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, เว็บไซต์ข่าวสด

-เสนอข่าว อิมแพ็ค เลือกนวัตกรรมเครื่องฉายแสงยูวีฆ่าเชื้อแบบเคลื่อนที่ Germ Saber UVC Sterilizer ผลงานวิจัยร่วมของ สวทช. และ จุฬาฯ ใช้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นที่ภายในศูนย์ฯ มากกว่า 140,000 ตร.ม. พร้อมรองรับการเปิดบริการอีกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

- คณะประเมินมาตรการสาธารณสุขป้องกันโควิด-19 นำโดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี และชุดปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมืองท่าโขลง เข้าตรวจมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามอาคารต่าง ๆ ของวัดพระธรรมกาย

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1. ห้ามใช้ยาไฮดรอกซีคลอโรควิน

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bangkokbiznews, infoquest, sanook

-เสนอข่าว ฝรั่งเศส รัฐบาลประกาศยกเลิกกฎเกณฑ์ที่อนุญาตให้แพทย์ในพ.สามารถนำยา hydroxychloroquine มาใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด19 มีผลทำให้แพทย์ไม่สามารถนำยา hydroxychloroquine ไปใช้รักษาผู้ป่วยโควิด19 อีกต่อไป นับเป็นประเทศแรกที่สั่งห้าม

-อิตาลี ห้ามใช้ยาไฮดร็อกซีคลอโรควินในคนไข้โควิด-19 นอกการทดลองทางคลินิก

-เบลเยียม องค์การยาของเบลเยียม ห้ามใช้ยาไฮดร็อกซีคลอโรควิน ในการรักษาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ยกเว้นแต่ใช้ในการทดลองทางคลินิกที่กำลังดำเนินการอยู่

-เยอรมนี กำลังทบทวนผลการรักษาของแลนเซต และการตัดสินใจของ WHO แต่ยังไม่ตัดสินใจในการออกคำแนะนำใหม่เกี่ยวกับยาไฮดร็อกซีคลอโรควิน

-มาเลเซีย ยังทดลองใช้ยาไฮดร็อกซีคลอโรควินกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทางการจะติดตามเกี่ยวกับผลข้างเคียงต่างๆ อย่างใกล้ชิด

2. การใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผจก.รายวัน360องศา, bangkokbiznew, prachathai, matichonweekly, mcot) nantiontv

-เสนอข่าว นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวถึง นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ชี้แจงเหตุยังไม่ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ เพื่อให้การทำงานมีการบูรณาการร่วมกัน ว่า ไม่อาจเรียกว่าคำสั่งชี้แจงได้ มีลักษณะที่อาจเข้าข่ายการโฆษณาชวนเชื่อเน้นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับรัฐบาลที่ยังคงต้องการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไป เพื่อควบคุมประชาชนมากกว่าที่จะใช้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 หากยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก็ยังมี พ.ร.บ.โรคติดต่อ และกม.อื่นที่จะสามารถนำมาใช้ควบคุมกันได้ใน การควบคุมโรค นพ.ทวีศิลป์ เป็นขรก.ที่มีภาพลักษณ์ดี แต่ยังไม่ใช้ต้นทุนภาพลักษณ์ของตนเองมาแก้ตัวให้รัฐบาลเช่นนี้ สุดท้ายจะทำให้เสื่อมไปในที่สุด เพราะคนไทยไม่ได้กินเกลือ กินหญ้า

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

-แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ออกแถลงการณ์ หลังกรม.เห็นชอบขยายระยะเวลาการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 1 เดือน ว่า ขอให้ทางการไทยรับประกันว่า มาตรการรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 ต้องไม่ถูกใช้เพื่อละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชน ารจำกัดการใช้สิทธิที่จะเกิดขึ้นต้องเป็นไปอย่างได้สัดส่วนและจำเป็น ต้องคุ้มครองสิทธิของกลุ่มคนชายขอบ ยกเลิกการดำเนินคดีกับบุคคลที่ใช้สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกอย่างสงบ ยุติการกักตัวผู้ลี้ภัยและผู้เข้าเมืองโดยพลการ

3. หักหัวคิว State Quarantine

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์,ข่าวสด) เว็บไซต์เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง 9

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีมีการเปิดเผยอักษรย่อ “พ” อยู่ในขบวนการหักหัวคิว State Quarantine ว่า ที่ผ่านมามีแต่ชื่อย่อ ไม่ได้ระบุว่าเป็นคนในสังกัดหน่วยงานใด ซึ่งก็ไม่ว่าเป็นใคร อยากให้ผู้ที่ร้องเรียน ออกมาเปิดเผยข้อมูล ระบุตัวตนของผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าว ไม่ต้องบอกชื่อย่อ แต่ขอให้บอกชื่อจริงมาเลยจะได้เกิดความชัดเจนว่าทำไมยังมีคนแบบนี้อยู่ในสังคม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ทวีช่อง 9

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เผยว่า เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบว่าเป็นใคร ยังไม่มีการพูดถึงรายละเอียด เรื่องสถานที่กักตัวมีคกก.ดูแล โดยฝ่ายความมั่นคงและมท.ส่วน สธ.เป็นเพียงผู้ตรวจมาตรฐานเท่านั้น อยากให้ช่วยกันหาหลักฐานว่าเป็นใคร ขอให้ไปให้ข้อมูลกับฝ่ายความมั่นคงจะได้สืบสวนสอบสวนนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ ส่วนจะเป็นขรก. นักการเมือง คนใกล้ชิดกับนักการเมือง หรือ คนในกระทรวงต่างๆ อย่างฟุ้งงง รอมีความชัดเจนก่อน

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์

-เสนอข่าว พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิเสธที่จะตอบถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีที่มีการเก็บหัวคิวเจ้าของโรงแรม ที่เป็นสถานที่กักตัว "State Quarantine" ที่ล่าสุดได้มีการส่งหลักฐานผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการเก็บค่าหัวคิวไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว และไม่ตอบว่ามีทหารเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ด้วยหรือไม่

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์บุคคลในข่าว

- ข้อกล่าวหาพุ่งไปที่ คนในกองทัพ และสาธารณสุขล่าสุดรมว.สธ.ออกยืนยัน ในส่วนสาธารณสุข ไม่มีคนรับจัดอีเวนต์แน่นอนแล้วกองทัพจะว่าอย่างไรละทีนี้

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า

-ผู้สื่อข่าวตรวจสอบข้อมูลจากเมืองพัทยา พบว่า พื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี มีการเก็บขยะติดเชื้อจากสถานประกอบการโรงแรมที่ถูกจัดตั้งให้เป็น State Quarantine 7 แห่ง คนไทยที่กลับจากต่างแดนเข้าพักรวม 2,315 คน และอาจมีการจัดหาโรงแรมเพิ่มเติมเพื่อรองรับคนไทยที่กลับจากต่างประเทศ

- ขณะที่กลุ่มนักธุรกิจที่ให้ข้อมูลและออกมาแถลงข่าวต่อสื่อในช่วงที่ผ่านมา รับแจ้งว่าไม่ขอให้ข้อมูลด้านใดอีก เนื่องจากได้แถลงไปจนหมดแล้ว และมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาดำเนินการสอบถามข้อมูลไปแล้ว ซึ่งก็ตอบไปตามที่ให้ข่าวไปในช่วงแรก เพราะคงบอกไม่ได้ว่าคนที่เข้ามาดำเนินการกลุ่มนี้เป็นใครและมาจากหน่วยงานใด เพียงแต่ได้รับการประสานงานมาและรู้สึกสงสัยและไม่เข้าใจว่ามีการกระทำเช่นนี้ได้อย่างไร จึงขออยากให้รัฐเข้ามาตรวจสอบ ซึ่งจากนี้คงเป็นเรื่องของขบวนการของทางภาครัฐมากกว่าที่จะดำเนินการอย่างไรต่อไป คงไม่ใช่หน้าที่ของผู้ประกอบการว่า จะมาชี้แจงได้ว่าเป็นใคร กลุ่มใด หรือดำเนินการจริงหรือไม่ เพราะคงตอบไม่ได้

ประเด็นข่าว

4. มาตรการผ่อนปรนเฟส 3

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน,กรุงเทพธุรกิจ , ผจก.รายวัน 360 องศา, แนวหน้า) เว็บไซต์(แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวไทย ,ทีวีช่อง 3, thaipost, nationweekend, thansetthakij, bangkokbiznews, js100)

-เสนอข่าว ปลัดสธ. ระบุที่ประชุมคกก.เฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา-19 จะมีการพิจารณาในบางกิจกรรมกิจการที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งเดิมอยู่ในการผ่อนคลายนเฟส 4 มาอยู่ในเฟส 3 จะมีการพิจารณารั้งนี้ด้วย ส่วนรายละเอียด ต้องรอผลภายหลังการประชุม เพื่อส่งให้ ศบค. ชุดใหญ่ พิจารณาอีกครั้ง

-ด้านเลขาฯ สมช.ระบุ ที่ประชุมยังไม่ได้อิสรูป เบื้องต้นมีแนวโน้มจะให้ลดเวลาเคอร์ฟิว ต้องให้ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่เป็นผู้พิจารณา ส่วนเรื่องกีฬา มีแนวโน้มที่จะผ่อนปรนให้กีฬาประเภททีมได้ แต่ให้เล่นเพื่อสุขภาพหรือเพื่อการซ้อม แต่ยังไม่อนุญาตให้มีการแข่งขันใดๆ เรื่องกีฬามวยยังไม่มีการหยิบยกมาหารือ เนื่องจากฝ่ายสธ.ยังมีความกังวล จะมีการนำผลประชุมเสนอต่อนายกฯ วันนี้ (28 พ.ค.) เวลา 09.00น. ก่อนที่จะเข้าสู่การประชุม ศบค.ชุดใหญ่วันที่ 29 พ.ค. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

5. การอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน)

-เสนอข่าว นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน เปิดการอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน โดยชื่นชมความสำเร็จการป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศไทย แต่ก็ยังมีความวิตกจากการบริหารภายใต้ภาวะวิกฤติ เกิดปัญหาประสิทธิภาพในการจัดหาหน้ากากอนามัย และชุดป้องกันการติดเชื้อ อีกทั้งมีความสับสนในมาตรการการกักตัวและสั่งปิดสถานที่ต่างๆ เกิดความล่าช้าในการเยียวยา รวมถึงการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และความล่าช้าในการคลายล็อก ทำให้ประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าซึ่งหากดูตัวเลขผู้เสียชีวิตกับคนที่ฆ่าตัวตายไม่แตกต่างกัน ทำให้ต้องกู้เงินจำนวนมากเพื่อมากอบกู้เศรษฐกิจ รัฐบาลต้องใช้เงินอย่างรับผิดชอบและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

-นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้สั่งให้จัดทำแอปพลิเคชัน "จริงใจ" เพื่อเก็บข้อมูลบุคคลที่เข้า-ออกอาคารรัฐสภาและติดตามเส้นทางการเดินภายในอาคาร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 360 องศา, สยามรัฐ, บ้านเมือง) เว็บไซต์ (ผจก.,บ้านเมือง, มติชน , thansetthakij, workpointnews, innnews)

-นายรัฐมนตรี ชี้แจงจำเป็นต้องตราพ.ร.ก. 3 ฉบับ เพื่อรับมือ ฟันฟู และเสริมความเข้มแข็งทางศก.ประเทศจากผลกระทบโควิด-19 ย้ำ โปร่งใสทั่วถึง เป็นไปตามระเบียบการเงินการคลัง มั่นใจชำระหนี้ได้ ชี้แจง กรณีหน้ากากอนามัยขาดตลาดในช่วงที่ผ่านมา นั้น โรงงานผลิตหน้ากากในไทยมีเพียงไม่กี่บริษัท โดยเฉพาะหน้ากาก N95 มีเพียง 1-2 บริษัทที่ได้ลิขสิทธิ์การทำจากต่างประเทศ ขณะที่หน้ากากอนามัยทั่วไปนั้น วัสดุในการผลิตก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ แล้วเรานำมาประกอบเป็นหน้ากาก ยิ่งในช่วงคับขันทุกประเทศก็ต้องเอาไว้ใช้ในประเทศตัวเองหมด แต่วันนี้สถานการณ์เรื่องหน้ากากคลี่คลายดีขึ้น ทุกอย่างต้องใช้เวลา

6. ความเชื่อมโยงโรคโควิด-19 กับอาการป่วยในเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-เสนอข่าว ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีใต้ พบเด็กสองคนในเกาหลีใต้ เป็นเด็กชายวัย 11 ขวบ และเด็กหญิงวัย 4 ขวบ ต้องสงสัยมีอาการอักเสบของอวัยวะหลายระบบ (MIS-C) ที่เชื่อมโยงกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 เป็นกรณีแรกในประเทศ จากการตรวจหาเชื้อพบว่า เด็กทั้งสองรายไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา-19 และมีอาการดีขึ้นตามลำดับ

7. คลอรีนในสระว่ายน้ำฆ่าเชื้อโรคได้หรือไม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน , สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js.100, saimsport

- เสนอข่าว รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก lane shield มีประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ในสระฝึกซ้อมว่ายน้ำสามารถใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 ในรูปแบบละอองฝอยจากน้ำลายระหว่างผู้มาใช้บริการด้วยกัน สระว่ายน้ำทั่วไปไม่มีการฆ่าเชื้อโรคในน้ำด้วยการเติมคลอรีนอยู่แล้ว ถ้าใส่ในปริมาณที่กำหนดตามมาตรฐาน (ประมาณ 0.7-1.5 มิลลิกรัมต่อน้ำ 1 ลิตร) สามารถฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัส ที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 ได้เช่นกัน ที่น่าเป็นห่วงสำหรับการใช้สระว่ายน้ำ คือ การคลุกคลีใกล้ชิดกันระหว่างผู้ไปใช้บริการ มากกว่าเรื่องของการได้รับเชื้อโรคโดยตรงจากน้ำ

- นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยหากสระว่ายน้ำสามารถบำรุงดูแลรักษาระดับคลอรีนให้อยู่ในระดับมาตรฐาน สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ แต่โอกาสที่จะติดเชื้อโควิด-19 จากสระว่ายน้ำได้ คือ การลงไปว่ายน้ำใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 แล้วมีการสัมผัสละอองฝอยน้ำลายจากผู้ติดเชื้อเข้าไป ส่วนโอกาสที่จะแพร่เชื้อจากการว่ายน้ำสระเดียวกัน เช่น กรณีผู้ป่วยโควิด-19 ลงไปว่ายน้ำและกลับขึ้นมาแล้ว แต่มีผู้ลงไปว่ายน้ำโอกาสแพร่เชื้อจึงอยู่ระดับเสี่ยงต่ำมาก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, sanook, newtv, thaiquote, nationweekend, thebangkok insight , mcoot

-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระ วรธนรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเรื่องของสระว่ายน้ำ ระบุว่า สระว่ายน้ำเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคได้ ซึ่งต้องอาศัยการบำรุงดูแลรักษาตามมาตรฐานทางสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด คลอรีน ไม่ใช่ยาวิเศษที่ฆ่าเชื้อได้ทุกอย่าง เคยมีงานวิจัยชี้ให้เห็นแล้วว่า แม้มีคลอรีนอยู่ในระดับมาตรฐานก็อาจยังมีปนเปื้อนได้ ต้องใช้บริการอย่างระมัดระวัง ผู้ประกอบกิจการสระว่ายน้ำควรเคร่งครัดทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้นสม่ำเสมอ วัดปริมาณคลอรีนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและวัดบ่อยๆ จำกัดปริมาณคนใช้บริการ ตรวจวัดใช้ทุกคน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

ประเด็นข่าว

-เสนอข่าว กทม.แนะว่ายน้ำขอให้เลี่ยงสระน้ำเกลือ ช่วงนี้ออกกำลังกายวิธีอื่นไปก่อน

8. เชื้อไวรัสในน้ำนมแม่ที่ติดเชื้อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์sanook

-เสนอข่าว รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ระบุไว้ในเฟซบุ๊ก ว่าทีมวิจัยในเยอรมันพบเชื้อไวรัสในน้ำนมแม่ที่ป่วย และลูกที่ดื่มน้ำนมแม่ติดเชื้อด้วย แต่ยังไม่ยืนยันว่าติดเชื้อจากแม่ผ่านน้ำนมแม่ หรือทางอื่น แพทย์แนะเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่หากแม่ป่วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-เสนอข่าว เพจดัง"หมอแล็บแพนด้า" ได้โพสต์ข้อความ งานวิจัยล่าสุดจากเยอรมัน ตรวจสอบหาโคโรนาไวรัส ที่ทำให้เกิดโรค COVID-19 จากคุณแม่ 2 คน ที่เป็นโควิด เตือนแม่ให้นมลูกควรรักษาหายก่อน

9. ปิดด่านป่าดงเบขาร์ชั่วคราว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-เสนอข่าว รายงานข่าวจากด่านพรมแดนป่าดงเบขาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา เปิดเผยว่าผลการตรวจคัดกรองนักศึกษาไทยเดินทางจากประเทศซาอุดีอาระเบีย พบนักศึกษา 6 คนพบเชื้อไวรัสโควิด-19 มีภูมิลำเนา จ.นราธิวาส ปัตตานี ยะลา พัทลุง จังหวัดละ 1 คน และ จ.สงขลา 2 คน ผู้ติดเชื้อแต่ละคน ทางจังหวัดรับตัวนักศึกษา เพื่อรักษาในโรงพยาบาลแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด

-เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค.กล่าวว่า กรณีนักศึกษาที่ป่วย 6 ราย เดินทางกลับด้วยความร่วมมือกันระหว่างไทยกับมาเลเซีย มาในเที่ยวบินที่ทางการมาเลเซียนำคนของเขาออกจากซาอุดีอาระเบีย ไปลงเครื่องบินที่มาเลเซียแล้วคนไทยกลุ่มนี้ได้นั่งรถต่อมาที่ด่านป่าดงเบขาร์เพื่อผ่านแดนเข้าฝั่งไทย แต่เนื่องจากพบว่าทั้ง 6 คนนี้ติดเชื้อทำให้ฝ่ายมาเลเซียอาจต้องปิดด่านนี้เพื่อทำความสะอาด

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด

-เสนอข่าว ผวจ.สงขลาปิดด่านป่าดงเบขาร์ชั่วคราว ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ค.2563 เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ยืนยันว่ากระบวนการคัดกรองคนไทยเดินทางกลับจากประเทศซาอุดีอาระเบียที่ผ่านมาทั้ง 2 ครั้งนั้นดำเนินการอย่างรัดกุม เพราะถือเป็นกลุ่มความเสี่ยงสูง ทำให้ไม่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อในพื้นที่

-สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โพสต์ข้อความ ขอให้คนไทยที่ลงทะเบียนและได้รับหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับเข้าไทยที่ด่านป่าดงเบขาร์ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ค.63 ใช้หนังสือรับรองฯ ฉบับเดิมเดินทางกลับเข้าไทยที่ด่านสะเดาในวันที่ 31 พ.ค.63 แทน

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.รายวัน 360 องศา, สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, sanook, ไทยรัฐ, ผจก., TNN, xinhua, JS100,)

-**สหรัฐอเมริกา** บริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพ "โนวาแวกซ์" เริ่มทดลองวัคซีนชื่อ อินวีเอ็น-โคฟ2373 กับอาสาสมัครชาวออสเตรเลีย 100 คน หวังว่าจะผลิตออกมาใช้ได้ในช่วงปลายปี

-**WHO** ระบุว่า ทวีปอเมริกากลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดใหม่ ปัจจุบันทวีปอเมริกามีผู้ติดเชื้อมากกว่า 2.4 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตรวมมากกว่า 143,000 ราย ขณะที่ละตินอเมริกาได้แซงหน้ายุโรปและสหรัฐอเมริกาในแง่ของจำนวนผู้ติดเชื้อรายวัน เจ้าหน้าที่ของ WHO ยังคงมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการแพร่ระบาดใหญ่ในเปรู ชิลี เอลซัลวาดอร์ กัวเตมาลา และนิการากัวอีกด้วย

-**บราซิล** มีจำนวนผู้เสียชีวิตรายวันเพิ่มสูงที่สุดในโลกมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยวอชิงตันเตือนว่า จำนวนผู้เสียชีวิตรวมในบราซิลอาจเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่าไปอยู่ที่ 125,000 ราย ภายในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ พบผู้เสียชีวิตวันเดียว 1,039 ศพ ทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 24,512 ศพ และพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 16,324 ราย ทำให้ยอดสะสมผู้ติดเชื้อ 391,222 ราย

-**เกาหลีใต้** เปิดโรงเรียนอีกครั้ง แม้ติดเชื้อไวรัสโควิด19 เพิ่มขึ้น โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 40 คน มี 37 คน ติดเชื้อในประเทศ

-**ญี่ปุ่น** อนุญาตให้ใช้เหล้าคิรินสูงเพื่อฆ่าเชื้อไวรัสโควิด หลังจากแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อขาดแคลนอย่างหนัก โดยก.สาธารณสุข แนะนำให้ใช้สุราที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ 70% ถึง 83% เป็นสารฆ่าเชื้อได้

-**อิหร่าน** มีผู้ป่วยเพิ่ม 2,080 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยรวม 141,591 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 56 ราย ยอดรวมผู้เสียชีวิต ขณะนี้ 7,564 ราย

-**สปป.ลาว** อนุญาตให้นักเรียน นักศึกษา พลเมือง ผู้เชี่ยวชาญและนักการทูตเดินทางเข้าออกประเทศได้ แต่ต้องมีเอกสารการเดินทางที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ

-สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก จำนวนผู้เสียชีวิต 352,294 ราย โดยสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศแรกของโลกที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 100,000 ราย โดยยอดผู้เสียชีวิตรวมของสหรัฐ 100,572 ราย รองลงมาคือ อังกฤษ 37,048 ราย อิตาลี 32,955 ราย ฝรั่งเศส 28,530 ราย สเปน 27,117 ราย และบราซิล 24,512 ราย ภาพรวมทั่วโลกมีเพียงบราซิลที่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 990 ราย สูงที่สุดในโลก นอกเหนือจากนั้นแนวโน้มของผู้เสียชีวิตในประเทศต่างๆ ลดลง ใน 24 ชม.ที่ผ่านมา

สำหรับผู้ติดเชื้อ สหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 17,848 ราย ทำให้ยอดรวมอยู่ที่ 1,724,074 ราย ตามด้วยบราซิล 391,222 ราย รัสเซีย 362,342 ราย สเปน 283,339 ราย อังกฤษ 265,227 ราย อิตาลี 230,555 ราย ฝรั่งเศส 182,722 ราย เยอรมนี 181,288 ราย ตุรกี 158,762 อินเดีย 150,793 ราย อิหร่าน 139,511 ราย และเปรู 129,751 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาจนหายดีแล้วอยู่ที่ 2,432,271 คน

ประเด็นข่าว

สปสช.เห็นชอบงบประมาณเพิ่มเติมโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ แนวหน้า, สำนักข่าวอิศรา, กรุงเทพธุรกิจ

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า บอร์ด สปสช. เห็นชอบขอเสนอการขอรับงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับปี 2563-2564 จากผลกระทบกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภายใต้งบประมาณเงินกู้ 45,000 ล้านบาทจากรัฐบาล เพราะต้องปรับงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อรองรับดูแลประชาชนให้เข้าถึงบริการสุขภาพกรณีโควิด 19 รวมถึงกรณีการว่างงานของประชากรที่ได้รับผลกระทบและจะโอนมาใช้สิทธิบัตรทอง โดยปีงบประมาณ 2563 ขอรับการสนับสนุน 2,201.58 ล้านบาท เพิ่มเติมจากงบประมาณกรณีโควิด-19 ที่รัฐบาลจัดสรรก่อนหน้านี้นี้ 4,280.12 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2564 สนับสนุนเพิ่มเติมอีก 12,643.84 ล้านบาท รวมงบประมาณที่ต้องขอรับจัดสรรจากรัฐบาลเพิ่มเติมทั้งสิ้น 14,845.42 ล้านบาท

รางวัล World No Tobacco Day Awards 2020

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. รับรางวัล World No Tobacco Day Awards 2020 จาก WHO เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันที่ 31 พ.ค.ของทุกปี โดยคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2563 คือ “ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง” #เลิกสูบลดเสี่ยง และกลับมาใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้มากขึ้น โดยมี ดร.แดเนียล เคอร์เทสซ์ ผู้แทนWHO ประจำประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล พร้อมกล่าวชื่นชมและขอบคุณรองนายกรัฐมนตรี ที่มีนโยบายสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย โดยสธ.เล็งเห็นความสำคัญของการเลิกบุหรี่แบบครบวงจร และพร้อมเดินหน้านโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติในทุกมิติ รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้า โดยเฉพาะมาตรการปกป้องเยาวชนจากการเป็นนักสูบหน้าใหม่ และไม่ให้เกิดเป็นเหยื่อจากกลยุทธ์ธุรกิจยาสูบ

อาหารเป็นพิษ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำเลือกรับประทานอาหารสะอาด ปรุงสุกใหม่ ล้างมือก่อนกิน เลี่ยงอาหารเป็นพิษ ซึ่งจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง มีอาการสูญเสียน้ำ เช่น เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ กระจาย น้ำ เป็นต้น ซึ่งอาการส่วนใหญ่มักไม่รุนแรงและหายได้ภายใน 1 – 2 วัน แต่หากเกิดอาการรุนแรงขึ้น เช่น ท้องเสียมาก อาเจียนมาก มีเลือดปนในอาเจียนหรืออุจจาระ แขนขาอ่อนแรง หายใจลำบาก ตามัวมองเห็นไม่ชัด ปวดท้ออย่างรุนแรงร่วมกับไข้สูง ควรรีบพบแพทย์ทันที การปฏิบัติตนสำหรับผู้ป่วยอาหารเป็นพิษ ได้แก่ 1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ดูแลร่างกายไม่ให้ขาดน้ำ 2. ดื่มน้ำผสมผงเกลือแร่ จิบทีละน้อยตลอดวัน 3. รับประทานอาหารอ่อน 4. รับประทานยาแก้ท้องเสียตามคำแนะนำของแพทย์

คดีอุ้มบุญ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน)

-จากกรณี พ.อ.นพ.ชินนทร์ อัศวรเศ อธิบดีแพทย์ รพ.พระมงกุฎเกล้า ผู้มีชื่อเสียงในวงการอุ้มบุญของประเทศไทย พร้อมทนายความ เข้ามอบตัวกับตำรวจ บก.ปคม. หลังถูกออกหมายจับในคดีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายรับจ้างอุ้มบุญข้ามชาติที่มีนายทุนเป็นชาวจีน โดยเจ้าตัวให้การปฏิเสธ พร้อมขอประกันตัวต่อผู้คดีในชั้นศาล ขณะเดียวกัน ตำรวจเตรียมออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มอีกประมาณ 10 ราย มีทั้งแพทย์ นักวิชาการ โดยมีนายแพทย์อีก 4 ราย ติดต่อขอเข้ามอบตัว ซึ่งได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา แต่ละคนจะทำหน้าที่แตกต่างกันไป มีการแบ่งหน้าที่การกระทำเกี่ยวข้องกับการอุ้มบุญอย่างชัดเจน ต่อมาเจ้าหน้าที่ สธ. เข้าพบพนักงานสอบสวน บก.ปคม. เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์ที่ถูกออกหมายจับในคดี เนื่องจากก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ไปสอบปากคำแพทย์ 5 ราย และ นักวิชาการ 1 ราย ไว้ตั้งแต่เดือน มี.ค. ที่ผ่านมา หลังจากรณีมีการจับขบวนการค้ายูนิคอร์นทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด กว่า 10 จุดทั่วประเทศ เบื้องต้นพบว่า กลุ่มแพทย์และบุคคลที่ถูกออกหมายจับเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่ไปสอบปากคำก่อนหน้านี้แล้ว คดีนี้ตำรวจมีกำหนดการแถลงข่าวปิดคดีในวันนี้ (29 พ.ค.)

คลอดลูกบนรถ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ amarintv

-พยาบาลและเจ้าหน้าที่ สสจ.ชัยนาท ประจำด่านโควิด 19 สวนนกชัยนาท ช่วยสาวท้องแก่คลอดลูกออกมาได้อย่างปลอดภัย ก่อนนำส่ง รพ. ชัยนาทนเรนทร

คุณภาพน้ำฝน

สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ สองโรคไขสุขภาพ

-นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การเก็บน้ำฝนไว้บริโภคหรืออุปโภคให้ปลอดภัยนั้น ควรเริ่มจากการสำรวจความพร้อมของรางรองรับน้ำฝน ทำความสะอาด เก็บกวาดสิ่งสกปรกบนหลังคา รางรองรับน้ำฝนให้เรียบร้อย ส่องจากขณะบรรจุน้ำฝนไม่ให้ขรุขระ แดก รั่ว ล้างให้สะอาด ทั้งภายนอกและภายใน ฆ่าเชื้อโรคด้วยการแช่ หรือฉีดพ่นน้ำคลอรีน ในขั้นตอนสุดท้าย ในการรองน้ำฝนควรปล่อยให้ฝนตกชะล้างสิ่งสกปรกในอากาศบนหลังคาและรางรับน้ำฝนทิ้งไปสักกระยะหนึ่งก่อนแล้วค่อยรองน้ำฝนใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด เพื่อป้องกันสัตว์หรือแมลง ก่อนนำน้ำฝนมาดื่มควรนำไปต้มให้เดือดประมาณ 1 นาที เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคระบบทางเดินอาหารที่เกิดจากน้ำเป็นสื่อ

เครื่องวัดความดันเฉลิมพระเกียรติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ Innews

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า เครื่องวัดความดันโลหิต เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ในการ

ประเด็นข่าว

ตรวจวัดเพื่อการวินิจฉัยโรค และติดตามอาการของโรค จำเป็นต้องทำการตรวจสอบการทำงานของเครื่องเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ค่าความดันที่วัดได้ไม่มีความคลาดเคลื่อนเกินเกณฑ์ที่ยอมรับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดทำเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการ “ได้ร่วมพระบารมี น้อมนำสุขภาพดีสู่วิถีชุมชน” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ เพื่อให้ประชาชน ได้รับบริการตรวจคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิต โดยหน่วยงานด้านสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมาย คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์บริการสาธารณสุข โดยร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดำเนินกิจกรรมในโครงการดังกล่าว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 – 2563

เตือนภัยลูกเนียง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์sanook

-เสนอข่าว นายชัชชัย ตูทอง อายุ 31 ปี หรือ ตู เตอะวอยซ์ ไทยแลนด์ ซีซั่น 3 มีอาการป่วยกะทันหันจากการรับประทานลูกเนียงประมาณ 1 ถ้วยแกงใหญ่ๆ จากนั้นอีกประมาณ 4 ชั่วโมง เริ่มมีอาการปวดท้องและปัสสาวะไม่ออก จึงรีบไปรพ.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก อยากฝากเตือนว่าควรรับประทานแต่น้อย ทั้งนี้ อาการเป็นพิษของลูกเนียง เมื่อรับประทานเข้าไปมากๆ 2-14 ชั่วโมง จะเป็นโรคเกี่ยวกับไต โดยมีอาการปวดตามบริเวณขาหนีบ ปัสสาวะลำบาก และปวดปัสสาวะมาก น้ำปัสสาวะขุ่นข้นเป็นสีน้ำตาล และบางครั้งปัสสาวะเป็นเลือด บางรายปวดท้องเป็นพักๆ ร่วมกับอาการคลื่นไส้อาเจียน ในรายที่เป็นมากอาจปัสสาวะไม่ออก และเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในเด็กเล็กๆ จึงฝากแจ้งเตือนพี่น้องประชาชน ให้ระมัดระวังในการกินลูกเนียง ในคนปกติให้กินแต่น้อย และผู้ป่วยในกลุ่มโรคนี้ในไต, ต่อมลูกหมากโต ปัสสาวะลำบาก หรือผู้ป่วยไตเสื่อมทุกระยะ ไม่ควรกินลูกเนียง เนื่องจากอาจเกิดอันตราย และก่อให้เกิดอาการป่วยรุนแรงได้

สำนักงานนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

☎ 0 2591 8612-3

🌐 <http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

